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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งท่ี 6/2559 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 (ตึกใหม่) อาคาร 5 ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ           ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง 

1. นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดลิกธรรม     รองนายกเทศมนตรีฯ      ประธาน 

2. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ  

3. นายราชิน    ตันตรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

4. นายดุสิต บูรณะพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

5. นางอุไรวรรณ พวงสายใจ หน.หน่วยบรกิารปฐมภูมิ รพ.นครพิงค์ กรรมการ 

6. น.ส.ธุวานันท์   พวงมาลา อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน   กรรมการ 

7. นางจันทนา ภักดี อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน   กรรมการ 

8. นางบุญยวง  โยธามาศ ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์   กรรมการ 

9. นายทศพร    อนุกูล ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย  กรรมการ 

10. นายสุเวช สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ  กรรมการ 

11. นายสุรพล วิริยะพันธ์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย  กรรมการ 

12. น.ส.สุรีรัตน์  ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนฯ  กรรมการ 

13. นายดนัย     สารพฤกษ์ ผอ.สว่นส่งเสริมสาธารณสุขฯรักษาการในต าแหน่ง   ที่ปรกึษา

   ผอ.โรงพยาบาลเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

14. นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่             กรรมการและเลขานุการ 

15. นางเยาวเรศ  บุญถม ผอ.ส านักการสาธารณสุข     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   และสิ่งแวดล้อม 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ         ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง 

1. นายทัศนัย    บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม่  ติดราชการ 

2. นางอินทนย์ี  มุ้งเงิน สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ ติดราชการ 

3. นางจรรยา ไชยพาน หน.หน่วยบรกิารปฐมภูมิ รพ.เทศบาล ติดราชการ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1.  นางณัฐจิต เพ่ิมพูนวิวัฒน์   หน.ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป คณะท างาน 

2.  นายพลากร ภาคภูมิ   หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค คณะท างาน 

3. น.ส.ชฎาภรณ ์  เต็มสี   หน.งานธุรการ  คณะท างาน 

4.  นางศรัณยา    วรรณวงศ์   หน.งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข คณะท างาน 

5. นางพิศาล พันธุเสนีย์   หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ คณะท างาน 

6.  นายแสงจันทร์ กล่อมเกษม   หน.งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม คณะท างาน 

7. นายวรพจน์ รอดบุญชัย   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ คณะท างาน 

 8. น.ส.รสสุคนธ์ ธัมทะมาลา  ลูกจ้างกองทุนฯ คณะท างาน 

9. น.ส.ภัทธิดา    ไชยวงศ์   ลูกจ้างกองทุนฯ คณะท างาน 

  

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

 1.   นางปาณิศรา แก้วยศ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 2.  น.ส.สมถวิล เที่ยงธรรม รองประธานผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์  

  3. นางประภาพร  ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ 

 4. นายสวง จงสริิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดคิอลเซ็นเตอร์   
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เริ่มการประชุม เวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   เร่ืองไข้เลอืดออก ที่สถานการณ์ในขณะนี้ค่อนขา้งที่จะน่าเป็นห่วงและ

ประธาน ต้องตดิตามอย่างใกล้ชิด การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกที่รุนแรง

ในปีนี ้สว่นหน่ึงเป็นไปตามวัฏจักรของโรคหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดลดน้อยลง ขณะเดียวกัน

อาจจะเน่ืองมาจากการละเลยที่จะท าลายแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของโรค ท าให้เมื่อมีฝนตกและ

มีน้ าขังจนเกิดการเพาะขยายพันธุ์ของยุงลายอย่างรวดเร็วจนเกิดการระบาดของโรคมากขึ้น ซึ่งทาง

เทศบาลฯ ได้มกีารประชาสัมพันธ์ให้กับประธานแต่ละแขวง ทั้ง 4 แขวงในการให้ความรูแ้ละรณรงค์ควบคุม

สถานการณ์ โดยการให้ควบคุมจากบ้านตนเองก่อน ไม่ให้มีน้ าขัง เพ่ือระงับการแพร่พันธุ์ของโรค รวมทั้ง

ผนกึก าลังกับอสม.ทุกแขวง ทุกชุมชนช่วยลงตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจน้ าท่วมขัง  ลูกน้ ายุงลาย หากพบ

ก าจัดทันที ผู้ที่มีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร อาเจียน ไม่ไอ ไม่มีน้ ามูก ให้รีบพบแพทย์เพ่ือเจาะเลือดทันที

เพราะโรคนี้เป็นอันตรายถึงชีวิต ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เร่ืองต่อไป ขอแนะน า

กรรมการคนใหม่แทน นายยงยุทธ  จันทกูล คือ นางบุญยวง   โยธามาศ ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 28 มิถุนายน  

ประธาน 2559 

นายรุ่ง    ศรโีพธ์ิ สืบเน่ืองจากการประชุมในคร้ังที่ผ่านมา ทางฝ่ายเลขาได้จัดท า

กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมขึ้น คณะกรรมการท่านใดต้องการปรับแก้ หรือมี

ข้อความตกหลน่ สามารถแจ้งทางฝ่ายเลขา เพ่ือแก้ไขในรายละเอียดต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   3.1 สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชีรับ-จ่าย 

ประธาน ประจ าเดือน  มิถุนายน – สิงหาคม 2559 ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ 

นายรุ่ง   ศรีโพธ์ิ งบประมาณคงเหลือยกยอดมาจาก เดือน มิถุ นายน  2559    

กรรมการและเลขานุการ คงเหลอื 8,808,346.29 บาท รายจ่ายต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เป็นรายจ่ายประเภทที่ 1-2 จ่ายเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการชุมชนยุคใหม่ร่วมแรงร่วมใจสู ้

มหันตภัยไข้เลอืดออก(ชุมชนควรค่าม้า วัดพันอ้น เทียมพร หนองเสง้) โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต

ผู้สูงอายุชุมชนทิพย์เนตร โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายแบบร าวงย้อนยุค โครงการ

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบ โครงการอบรมป้องกันโรคและสุขภาพดีด้วยการ
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บริโภคสนิค้าปศุสัตว์ปลอดภัย โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชงิรุกในกลุ่มประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่ อายุ 35 ปีขึน้ไป โครงการผู้สูงวัยแข็งแรง อารมณ์ดี ไม่มีเครียด โครงการบริโภคผัก

ปลอดสารพิษเพ่ือชวีิตที่ปลอดภัย โครงการกีฬาเปตองเพ่ือสุขภาพชุมชนกู่ค า โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชาชนในชุมชนหนองหอย โครงการส่งเสริมสุขภาพลดภาวะเสี่ยงเพ่ิมวัคซีนใจใส่ใจเร่ืองเพศนักเรียนใน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา 

ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  และประเภทที่ 4 การบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มี

ประสิทธิภาพ   มีค่าตอบแทนประชุมคณะท างาน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

กองทุนฯ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานรายเดือน ค่าสรรพากร และ

ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม รวมเป็นรายจ่ายทั้งสิ้น 3,653,565.00 บาท และมีรายรับสปสช.โอนเงินสมทบ

งบประมาณปี 2559 เทศบาลสมทบงบประมาณ เงินเหลือจ่ายส่งคืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

และเงินบรจิาคค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ รวมเป็นรายรับทั้งส้ิน 28,732.00 บาท ยอดคงเหลือ

ยกยอดไปที่สามารถใช้ไดเ้ท่ากับ 5,183,513.29 บาท 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา อยากทราบเร่ืองงบประมาณในปี 2559 ในตอนนี้เหลืองบประมาณ 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนฯ แตล่ะประเภทเท่าไหร่ และงบในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนฯ 

เหลืองบประมาณเท่าไหร่ เน่ืองจาก ในการประชุมคณะอนุกรรมการ จะมีการด าเนินการเร่ืองการจัดท า

แผนสุขภาพชุมชน 3 ปี และประเมินผลโครงการกองทุนฯ โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเป็น

ผู้ด าเนินการกิจกรรมนี ้แตรั่บแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากงบประมาณในส่วนของการบริหาร

จัดการมีไม่เพียงพอ ในการจัดท าแผนจะต้องมีการวางแผนต้ังแต่ต้น และต้องท าแผนอย่างมีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาชน ซึ่งคณะอนุกรรมการได้เห็นกรอบแล้วว่าจะด าเนินการอย่างไร อยากให้พิจารณาในเร่ืองน้ี

อย่างจริงจัง เพราะจากการพิจารณางบประมาณของโครงการกองทุนฯ มา 5-6 ปี บางโครงการเช่น 

โครงการไข้เลือดออกได้มีการของบประมาณทุกปี แต่ก็ยังมีการระบาดอยู่ ท าไมไม่ดีขึ้น เป็นต้น ในส่วนน้ี

ต้องมีการประเมินโครงการเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถงึผลการด าเนนิการที่ผ่านมาทั้งหมด  

นายรุ่ง   ศรีโพธ์ิ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ทางผ่ายเลขาฯ ได้ประสานให้ทางทีม

กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ที่จะด าเนินการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน ให้เสนอโครงการเข้า

มา โดยโครงการที่ทางทีมอาจารย์เสนองบประมาณที่ใช้ทั้งหมด คือ 300,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่

ค่อนข้างสูง รวมถึงเป็นช่วงใกลส้ิ้นงบประมาณที่อาจจะไม่สามารถเบิกจา่ยได้ทัน ทางฝ่ายเลขากองทุนฯ จึง

เห็นว่าในปีนีไ้มส่ามารถด าเนินการได้ ซึ่งในงบประมาณปีต่อไป ก็ด าเนินการจัดงบประมาณส่วนการบริหาร

จัดการ ในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชนและประเมินผลโครงการ แต่ในปี 2560 ยังคงจะด าเนินการจัดท า

แผนสุขภาพชุมชนในรูปแบบเดมิไปกอ่น อีกประเด็น คือ เร่ืองของการประเมินโครงการ ทางกองทุนฯยังไม่

แนใ่จในเร่ืองนี ้เพราะทางกองทุนฯ จะมีการประเมินกองทุนฯทุกปีโดยประเมินตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ เข้ามาตรวจประเมินอยู่แลว้ทุกปี ซึ่งถ้ากองทุนฯ มีการอนุมัติ
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ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินการประเมินอีก จะเกิดความซ้ าซ้อนหรือไม่ ในเร่ืองนี้ต้องสอบถามไป

ยังสปสช.ก่อน 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา การประเมินกองทุน เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนฯ การใช้ เงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ ความโปร่งใสในการใช้

งบประมาณ งบประมาณถึงประชาชน ประเภทที่ 1 2 3 เท่าไหร่ ในส่วนนี้ คือการประเมินการท างานของ

กองทุนฯ ซึ่งกองทุนฯ อยู่ในเกรด A แตก่ารประเมินที่จะด าเนนิการนี ้เป็นการประเมินคุณภาพของโครงการ 

ในการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ 

นายรุ่ง   ศรีโพธ์ิ ในเร่ืองการประเมิน จะต้องมีการหารือไปยังส านักงานหลักประกัน

กรรมการและเลขานุการ สุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ ว่าจะมีการท าแผนสุขภาพประชาชนใน

รูปแบบใหม่ และการประเมินโครงการ จะมีความซ้ าซ้อนในจุดไหนหรือไม่  ถ้าทางสปสช. ตอบกลับมาว่า 

สามารถด าเนินการได้ ในปีหน้าทางกองทุนฯ จะได้ด าเนินการโครงการเข้ามาในแผนประเภทที่ 4 และ

จัดสรรงบประมาณในสว่นน้ีต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพจิารณา 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 4.1 แต่งตั้งคณะท างานกองทุนฯ ด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม 

ประธาน จ านวน 1 คน คือ นายศักดิ์ ทาปัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญ

งาน   

นายรุ่ง    ศรโีพธ์ิ ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร

กรรมการและเลขานุการ เชียงใหม่ ได้แต่งต้ังคณะท างานกองทุนฯ เพ่ือชว่ยเหลอืการด าเนนิงาน

ของกองทุนตามค าสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ 54/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 

2558 ดว้ยกองทุนฯ เป็นกองทุนที่มรูีปแบบเป็นงานฝากที่เป็นงานส าคัญมากในขณะนี้ของเทศบาลฯ ซึ่งแต่

ละฝ่ายในสาธารณสุขพยายามที่จะจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ามาช่วยเหลืองานกองทุนฯ แต่ด้วยโครงการและ

กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จึงท าให้การด าเนนิงานต่างๆ มีมากขึ้น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงาน

ด้านการเงิน ที่เป็นคณะท างานจากสาธารณสุข คือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้างานธุรการ   

จะท าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานทางการเงินของผู้ที่ขอรับโครงการ  และต้องมีอ านาจลลงนามรับรอง

การตรวจสอบดว้ย  จึงท าให้เกิดปัญหาการล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ทางฝ่ายเลขาฯ ได้เห็นความส าคัญใน

เร่ืองการตรวจเอกสาร ในที่น้ีจึงได้เสนอให้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ธุรการ คือ นายศักดิ์   ทาปัน ต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ธุรการช านาญงาน เข้ามาช่วยในด้านธุรการและการเงิน ในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ  ขอให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังคณะท างานเพ่ิมเตมิเป็นจ านวน 1 ท่าน เพ่ือชว่ยในการด าเนนิงานกองทุนฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   4.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ขอรับงบประมาณใน

ประธาน การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการประจ าปี 2559 ดังนี้ ประเภทที่     

1 การจัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2559 งบประมาณ 

989,880 บาท 

นายสวง   จงสริิ  โครงการหญงิไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม ทางโรงพยาบาลได้

รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์  เสนอโครงการนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งจากปีที่แล้ว จากการตรวจคัดกรอง

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน พบผู้ที่มีความผิดปกติ จ านวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ถือว่าเป็น

ตัวเลขที่สูง เมื่อเทียบกับข้อมูลทางวิชาการของทางยุโรป อัตราการเกิดอยู่ระหว่าง 100 ต่อ 100,000 คน       

เมื่อน ามาคิดเป็นข้อมูลของประเทศไทย จะลดลงคร่ึงหน่ึง คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 40 ต่อ 100,000 คน

จากข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และจากความผิดปกติร้อยละ 59 น้ี 

แยกออกได้เป็น ความผิดปกติทั่วไป คือ มีก้อนหินปูน มีถุงน้ า มีลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติแต่ยังไม่ใช่มะเร็ง 

จากการติดตามข้อมูลในปี 2559 เป็นสิทธิของโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์อยู่ 7 คน ซึ่งได้รับ

การผ่าตัดไป  3 และส่วนที่เหลือได้ให้เคมีบ าบัดอีกร้อยละ  40 ที่เหลือเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งข้อมูล

ประชากรในเขตเทศบาลฯ ผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประมาณ  300 ,000 คนขึ้นไป และได้ท าข้อมูลเทียบ

เป็นสถิติ โดยใช้ข้อมูลจาก ต าบลหายยากับ ต าบลป่าแดด ผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ตามทะเบียนราษฎร์ใน

สถิติปี 2558 มี 1,200 คน พบว่า ร้อยละ 30 มีความเสี่ยงเมื่อค านวณเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพ่ือดูในปีน้ี

นับว่าครอบคลุม 96 ชุมชน ในเขตเทศบาลทั้งหมด พบว่า จะมีอยู่ 90,000 ราย ที่น่าจะมีความเสี่ยงและ

ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม ่เพราะฉะน้ันข้อมูลได้สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่การ

ตรวจมะเร็งเต้านมยังไม่แพร่หลายและประชาชนยังได้รับไม่ทั่วถึง  จึงได้เสนอโครงการนี้ในปีน้ี โดย

ต้ังเป้าหมาย จ านวน 800 คน งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด 989,880 บาท 

นายรุ่ง    ศรโีพธ์ิ วัตถุประสงค์ ได้แก่  1.เพ่ือค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน 

กรรมการและเลขานุการ ระยะเร่ิมแรก  2.เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการตรวจคัด

กรองให้ไดรั้บการตรวจรักษาโรคอย่างต่อเน่ืองครบวงจร  3.เพ่ือสร้างแกนน าในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย 

ให้มารับบริการตรวจคัดกรอง  4.เพ่ือให้สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ( 35 – 80 ปี) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดคิอลเซ็นเตอร์ ตัวชี้วัด คือ 1.อสม.และแกนน าสตรีกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับ

ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  2.สตรีกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 ผ่านการประเมินทักษะ 

และรับการสอนตรวจเต้านมดว้ยตนเองอย่างถูกต้องจาก  อสม.  3. ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากการคัด

กรองมะเร็งเต้านมโดยอสม.ได้รับการวินิจฉัยโดยสูตินรีแพทย์ร้อยละ 100  ด้วยวิธีแมมโมแกรมและได้รับ

การสง่ต่อ เพ่ือการรักษาอย่างมีประสทิธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 

ชุมชนละ 2 คน จาก 96 ชุมชน  รวม 192 คน (รับการอบรม) 2. สตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงเบือ้งต้น โดย อสม. จ านวน 1,000 คน ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม
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ด้วยวิธีแมมโมแกรม งบประมาณที่ใช้ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 

ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม เอกสารประกอบการอบรม/ปากกา/แฟ้ม ค่าจัดท าป้ายไวนิล      ค่าตรวจคัด

กรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่      ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็ง ค่าสรุปเล่มโครงการ และค่าอัดรูป 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 989,880 บาท 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ถ้ามีการรักษาโดยใช้รังสี แพทย์ที่       

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.นครพิงค์ เกี่ยวข้องด้านมะเร็งเต้านมโดยตรง น่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ ในการ

ท าแมมโมแกรมมีความจ าเป็นขนาดไหน รังสีเข้าร่างกายขนาดไหน ให้ศึกษาในเร่ืองนี้ด้วย เพราะบางท่านที่

เข้ารับการตรวจอาจจะไม่รู้ และอีกส่วนหน่ึงเมื่อมีการพบกลุม่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้ว ควรส่งต่อให้

โรงพยาบาลที่รับผิดชอบแต่ละพ้ืนที่ต่อไป เพราะทางโรงพยาบาลจะไดรั้บงบประมาณในสว่นน้ันอยู่แลว้  

น.ส.ธุวานันท์   พวงมาลา โครงการนี้ไม่อยากให้ตัดสิทธิผู้ที่ตรวจในปีที่แล้ว เพราะการตรวจ

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน มะเร็งเต้านมไม่เหมือนการตรวจโรคทั่วไป ที่จะสามารถเข้าไปตรวจ

เมื่อใดก็ได้ ทางโรงพยาบาลจะไม่ยอมตรวจให้ และด้วยประสบการณ์ของตนเอง ตอนที่เข้ารับการรักษา    

ที่โรงพยาบาลราชเวช ทั้งๆที่ได้บอกข้อมูลกับทางโรงพยาบาลไปแล้วว่า มีก้อนเนื้อหรือมะเร็ง ทาง

โรงพยาบาลก็ไม่จัดการให้ ซึ่งการแมมโมแกรมมีความส าคัญมากถึงมากที่สุด ในส่วนของการใช้มือคล า

บางที่ก็จะไม่เจอ ไมส่ามารถใช้น้ิวธรรมดาคล าได ้ในสว่นของแมมโมแกรมผลค่อนข้างที่จะชัดเจน หรือผลที่

ได้เป็น 100% และไม่อยากให้ตัดการตรวจด้วยแมมโมแกรมและสิทธิการตรวจของผู้ที่มีความประสงค์จะ

ตรวจอีกในปีนี ้ 

นายดนัย   สารพฤกษ์ ในการคัดกรองที่จะต้องใช้รถโมบายเคลื่อนที่ที่จะใช้รถอ านวยความ  

ที่ปรึกษา     สะดวกด าเนินการไปในพืน้ที่จริงค่อนข้างล าบาก ดังน้ันมีความเห็นว่า 

การที่ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้เสนอมาน่าจะเป็นการด าเนินงานร่วมกับทางชุมชน    

ในรายละเอียดอยากให้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ประสานกับทางโรงพยาบาลต่างๆใน

พ้ืนที่ สรุปในภาพรวม เห็นว่าโครงการน้ีมีข้อจ ากัดเร่ืองของระยะเวลาเน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ให้

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์จัดสรรเวลาการด าเนินงานและแจ้งให้กับทางกองทุนฯทราบ

ดว้ย คิดว่าน่าจะไดรั้บการด าเนินงานต่อไปปีน้ี  

นายสุเวช   สุภาษิต โครงการนี้อยากเรียนถามทางโรงพยาบาลว่า เพ่ิมการตรวจมะเร็ง

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ มดลูกด้วยจะได้หรือไม่ และประเด็น คือ สุภาพสตรีปัจจุบันไม่ค่อย

สนใจและใส่ใจ ถ้าไม่เห็นหรือแสดงออกก็ไม่ยอมรับ ซึ่งทุกวันน้ีในชุมชนผู้หญงิทุกคนอยากตรวจแต่กลัวโรค 

ซึง่จุดน้ีเป็นปัญหาทุกคนที่ต้องให้ความส าคัญ  

นายดนัย   สารพฤกษ์ เ ร่ืองมะเร็งมดลูกสามารถตรวจได้ง่าย โดยใช้แบบแปปสเมียร์         

ที่ปรึกษา     โปรแกรมนี้ ได้ถูกก าหนดอยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุข คือ 

โรงพยาบาลต่างๆ ผู้ที่ต้องการตรวจสามารถเข้าไปรับบรกิารได้ตามโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิได ้
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  13 คน  ไม่เห็นชอบ 1 คน งดออกเสียง 1 คน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้แก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือ

หน่วยงายอ่ืนในพื้นที่ จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ โครงการที่ 1 โครงการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม่ งบประมาณ 11,400 บาท 

นายรุ่ง   ศรีโพธ์ิ โครงการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ    อนุบาลเชียงใหม่ วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้

ความเข้าใจในด้านการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน และเพ่ือคัดกรองเด็ก

นักเรียนก่อนเข้าเรียน คัดแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกกลุ่มเด็กที่ไม่ป่วย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและ

ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ านวน 100 คน ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

โรคตดิต่อที่พบบ่อยในโรงเรียนการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และ

นักเรยีนได้รับการคัดกรองก่อนเข้าเรยีน ร้อยละ 100 กิจกรรม ได้แก่ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

ที่พบบ่อยในโรงเรียน การเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน และจัดซื้อเคร่ืองวัด

อุณหภูมิหน้าผากเพ่ือใช้ในการคัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียนทุกระดับช้ันและคัดกรองเด็กที่มีอาการป่วย

ออกจากกลุ่มเด็กที่ไม่ป่วย เพ่ือส่งต่อรับการรักษา งบประมาณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวิทยากร

บรรยาย ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ค่าจัดท ารูปเล่ม และค่าอัดรูป ซึ่งน าโดย

แกนน านักเรยีนในชุมชน งบประมาณที่ใช้ ได้แก่  ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้ออกก าลังกาย ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่า

เช่าสถานที่ ค่าจัดท ารูปเล่มโครงการ และค่าอัดรูป เป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท  

นางปาณิศรา  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด มีหลายอ าเภอที่

ครูโรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม่ เข้ามาเรียนในโรงเรียน เน่ืองจากมีนักเรียนทั่วทั้งเชียงใหม่ที่สามารถ

เข้ามาเรียนได้ นักเรียนทั้งหมดมีอยู่  2,000 กว่าคน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่

ผู้สูงอายุ และเพ่ือสง่ต่อไปถึงชุมชนที่อยู่รอบนอกและในเมือง 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ  นักเรยีนที่จะอบรมเป็นอาสาสมัครน้อยใช่หรอืไม่ 

หน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.นครพิงค์   

นางปาณิศรา  แก้วยศ  เป็นกลุม่อย.น้อย โรงเรียนจะมีกลุ่มอสม.ของนักเรยีนซึ่งเป็นตัวแทน 

ครูโรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม่     นักเรยีนของแตล่ะห้อง 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ  เคร่ืองมือที่จะน ามาด าเนินกิจกรรมของอสม.น้อยหรืออย.น้อย      

มหีน.หน่วยปฐมภูมิ รพ.นครพิงค์  เพียงเครื่องวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว น่าจะเพ่ิมเคร่ืองมืออื่นๆเพ่ิม 

เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีการอบรมแลว้ จะได้น าไปปฏิบัตไิด้ 
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นางปาณิศรา  แก้วยศ  ในกิจกรรมเมื่ออบรมกับแกนน านักเรียนแล้ว หน้าที่ของแกนน า      

ครูโรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม่     เหลา่นี ้คือ ช่วยในการสอดส่องดูแลเพื่อนร่วมห้อง เมื่อพบเห็นเพ่ือน

คนไหนที่ไม่สบายหรือมีไข้ ให้รีบส่งเพื่อนไปพบครูพยาบาลเพ่ือวัดไข้ และตรวจอีกคร้ัง แต่จะให้อุปกรณ์น้ีใช้

ทั้งหมดคงจะไมเ่พียงพอ  

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา  ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการอบรม ควรมีเคร่ืองมือที่

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนฯ  สามารถใช้ในกิจกรรมเพราะ การด าเนินโครงการควรจะสามารถ

น าไปใช้ต่อได้ อาจจะเป็นคู่มอื โปสเตอร์ แผ่นพับ ไว้ใช้ในการปฏิบัตงิานได้   

นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ  ในเร่ืองของสื่อในการอบรม ทางโรงเรียนได้รับจากทางเทศบาลนคร

กรรมการและเลขานุการ  เชียงใหม่แล้ว 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา  ในศักยภาพของเด็กนักเรียนเมื่อได้รับการอบรมและพัฒนาแก่แกน 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน  น าเด็ก การผลิตสื่อของผู้ที่จะใช้สื่อเอง ควรจะให้แกนน าเหล่าน้ัน

เป็นผูจ้ัดท าสื่อเอง ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ใช้ส่ือสามารถน าสื่อไปใช้กับเพื่อนๆได้ดีมากขึ้น 

นายสุเวช   สุภาษิต  ในการคัดกรองโรคของเด็ก อยากจะเห็นว่า ก่อนที่โรคน้ันจะน าไปสู่

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ  ในโรงเรียนมีการคัดกรองก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่โรงเรียน เพ่ือไม่ให้

โรคแพร่ไปในโรงเรียน เพราะทุกวันน้ีโรงเรียนส่วนใหญ่จะหาวิธีแก้ปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่

ป้องกันไมใ่ห้เกิด ซึ่งจุดน้ีเป็นจุดที่ส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม และเห็นดว้ยกับโครงการนี้ 

นายสุรพล   วิริยะพันธ์  โครงการนีเ้ป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม และสร้างให้เด็ก

ผู้แทนชุมชนแขวงศรวีิชัย  มีจิตอาสา ซึ่งสามารถต่อยอดในการด าเนินการด้านต่างๆได้ และ

อยากให้เด็กนักเรียนเหล่าน้ีได้เข้าไปร่วมกับทางชุมชน โดยเฉพาะกับอสม. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อ

ยอดเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังปัญหาโรคตา่งๆในชุมชนของแตล่ะคนได้ และจะไดเ้พ่ิมทักษะในด้านต่างๆใน

การปลูกจติส านึกให้รู้รักชุมชนของตนเองและโรงเรียนต่อไป 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   โครงการที่ 2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ

ประธาน แขวงนครพิงค์ งบประมาณ 37,490 บาท 

นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุประธานแขวง 

กรรมการและเลขานุการ นครพิงค์ วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้เร่ืองโรคเรื้อรัง 

และเพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้วิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกผู้สูงอายุ

แขวงนครพิงค์ 21 ชุมชน จ านวน 250 คน ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีความรู้เพ่ิมขึ้น 

กิจกรรม ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 1 วัน งบประมาณที่ใช้ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าบ ารุงสถานที่     
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ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองดื่ม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าอัดรูป 

และค่าสรุปรูปเลม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 37,490 บาท 

นายสุรพล   วิริยะพันธ์  อบรมให้ความรู้เร่ืองอะไร 

ผู้แทนชุมชนแขวงศรวีิชัย   

น.ส.สมถวิล  เที่ยงธรรม  อบรมเกี่ยวกับเร่ือเบาหวาน ความดัน และสุขภาพทั่วไป ให้มีสุขภาพ

รองประธานผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ ที่ดีขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยเขต 10 เชียงใหม่  

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา  ในปกติแขวงจะมีการประชุมของแขวงหรือไม่ และการประชุมได้มี

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน  การให้ความรูเ้ร่ืองสุขภาพหรือไม ่ 

น.ส.สมถวิล  เที่ยงธรรม  ทางแขวงจะมีการประชุมแขวงทุกเดือนๆละ 1 คร้ัง แต่คนที่เข้าร่วม

รองประธานผู้สูงอายุแขวงนครพิงค์ ประชุมจะเป็นประธานชุมชนและประธานอสม.ในแต่ละชุมชนเท่าน้ัน 

แตโ่ครงการน้ีจะเป็นผูสู้งอายุในแขวงทั้งหมดมาอบรมให้ความรู้ 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา  ในการประชุมแขวงน่าจะเพ่ิมข้อมูลความรู้ การปฏิบัติเร่ืองการดูแล

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน  สุขภาพดว้ยตนเอง และการช่วยเหลือเพ่ือด้วยตนเองในการประชุม

ทุกเดอืน จะถอืว่าเป็นการด าเนนิการที่ต่อเน่ืองและท าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม 

ประธาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนพวกเปียร่วมใจ

ประธาน  พัฒนา งบประมาณ 18,390 บาท 

นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ โครงการที่  3 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนพวกเปียร่วมใจ 

กรรมการและเลขานุการ พัฒนา วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพจิต กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน สมาชิกอสม. ผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา 

จ านวน 80 คน ตัวช้ีวัด ร้อยละ 70 ขึ้นไปมีความรู้เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้น กิจกรรม ได้แก่ 

จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตโดยเชิญจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นวิทยากร และนิมนต์

พระนักเทศน์มาบรรยายธรรมะในหัวข้อผู้สูงอายุอยู่อยา่งไรให้สุขภาพดตีอนแก่ งบประมาณ คือ ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดท ารูปเล่ม 

และค่าอัดรูป รวมเป็นเงินทั้งหมด 18,390 บาท 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ประเภทที่ 5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์)  จ านวน           

1 โครงการ คือ โครงการทีมเคลื่อนที่เร็วโรคไข้เลือดออกเทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ 

151,825 บาท 

นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ เ น่ืองจากสถานการณ์ในขณะนี้  เดือนสิงหาคม 2559 มีผู้ เป็น

กรรมการและเลขานุการ ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 141 คน และมี

แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในเดือนเดียวกัน ปี 2558 มีผู้เป็นไข้เลือดออก จ านวน 166 

คน ปัญหา คือว่า สถานการณ์ในตอนน้ีเร่ิมจะเข้าสู่การระบาดของโรค ทางเทศบาลฯ จึงได้มีการเสนอ

โครงการน้ี ซึ่งเป็นโครงการที่เคยด าเนินการมาแล้วทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้น และ

อนุมัติในหลักการก่อน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก จะได้แก้ปัญหา

ได้อยา่งทันทว่งที โดยโครงการทีมอาสาสมัครเคลื่อนที่เร็ว จะมีทีมเคลื่อนที่เร็วของ 4 แขวงๆละ 5 คน เป็น

ผู้ปฏิบัตงิาน  วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดต้ังทีมเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที่แขวงทั้ง 

4 แขวง และเพ่ือควบคุมลูกน้ ายุงลายในบ้านผู้ป่วย โรงเรียน และวัดในพื้นที่ผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย บ้าน

ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายงาน 506 วัด 89 แห่ง ในเขต

เทศบาลฯ และโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 86 แห่งในเขตเทศบาลฯ ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของบ้านผู้ป่วย

ไข้เลอืดออกไดรั้บการส ารวจแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายและได้รับค าแนะน าเร่ืองโรคไขเ้ลอืดออก และมีค่า Cl = 

10 และร้อยละ 80 ของวัด/โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นับการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

และได้รับค าแนะน าเร่ืองโรคไขเ้ลอืดออก และมีค่า Cl = 0 กิจกรรม ได้แก่ 1.ทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติงาน

ในบ้านผู้ป่วย โดยการส ารวจและท าลายแหลง่เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทันทีที่ได้รับแจ้ง (หลังการด าเนินการ

ค่า Cl = 0) โดยการขอความรว่มมือจากญาติผู้ปว่ยร่วมด าเนนิการดว้ย 2.ทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าด าเนินการทุก

หลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร รอบๆบ้านผู้ป่วย โดยการให้ความรู้แจกเอกสาร แจกทรายทีมีฟอส ส ารวจ

และท าลายแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายหลังด าเนนิการ (ค่า Hl ≤ 10) โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนร่วม

ด าเนินการด้วยทุกสัปดาห์จนกว่าไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนน้ัน งบประมาณ คือ 

ค่าตอบแทนในการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 4 แขวง ค่า

ยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานในการส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพ้ืนที่

รับผิดชอบ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบัตงิานของทีมเคลื่อนที่เร็ว ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอัดรูป และค่าสรุปรูปเลม่ รวมเป็นเงินทั้งหมด 151,825 บาท 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา จะมีเกณฑ์อย่างไรว่าจะด าเนินโครงการหรือไม่ ท าไมถึงไม่ให้    

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน ด าเนนิการโครงการนีท้ันที 

นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ ทางเทศบาลฯ ได้มีมาตรการรับมืออยู่หลายแนวทาง คือ มาตรการ

กรรมการและเลขานุการ ที่ 1 ควบคุมดว้ยตนเอง โดยให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจ และควบคุม

สถานการณ์ มาตรการที่ 2 ควบคุมโดยการให้ทีมอสม. เสนอแนวทางว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยให้
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น าเสนอโครงการเข้ามาเพ่ือด าเนินการ มาตรการที่  3 ทีมอาสาสมัครเคลื่อนที่ เร็ว ซึ่งเป็นทีมที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นทีมที่สามารถเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไดท้ันทีเมื่อได้รับการรายงานการระบาด และ

จะต้องมีการประกาศจากสาธารณสุขจังหวัด ว่ามีการเกิดโรคระบาดถึงจะสามารถใช้งบประมาณในส่วนน้ี

ได้ 

นายพลากร  ภาคภูมิ  ตามที่ขอเสนอโครงการเคลื่อนที่เร็วในปีที่แลว้ ได้มกีารออกเคลื่อนที่ 

หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  โดยการสร้างทีมเคลื่อนที่เร็ว จ านวน 20 คน แล้วลงพื้นที่ ในการ

ปฏิบัตงิานทีมจะตอ้งเข้ามารับข้อมูลทุกวัน และจะลงพื้นที่ไปดูแลบ้านผู้ป่วย และบริเวณบ้านใกล้เคียง ซึ่ง

ปัจจุบันสถานการณ์จนถึงกลางเดอืนสงิหาคม พบผู้ป่วยทั้งหมด 141 ราย เดอืนกรกฎาคม จ านวน 146 ราย 

แล้วมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และจะสูงกว่าปี 2558 แตใ่นตอนนีจ้ะควบคุมดว้ยการให้อสม.ลงพื้นที่เชิง

รุกก่อน จะดูถึงสิ้นเดือนสิงหาคมน้ี ว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ก็จะต้องใช้

โครงการน้ีในการลงพ้ืนที่เพ่ือควบคุม 

น.ส.สุรีรัตน์   ตรมีรรคา  ในโครงการมีเรื่องของวัดและโรงเรียน ในสถานที่นีจ้ะมีการควบคุม 

ผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุน  โดยใคร 

นายพลากร  ภาคภูมิ  ในสถานที่วัดและโรงเรียน หรือสถานที่ไม่มเีจ้าของ จะมีทีมเคลื่อนที่ 

หน.ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  เร็วเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ยังที่ต่างๆที่ไม่มผีู้ดูแล  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม   ขอมติที่ประชุม 

ประธาน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  15 คน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 
 

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.  

 
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                (นายรุ่ง       ศรีโพธิ์) 

            รองปลัดเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

                           กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 
 

 

   ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม 

              (นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดลิกธรรม  ) 

      รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

  รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิบัตหิน้าที่แทน 

             ประธานกรรมการกองทุนฯ 


